

THƯ NGỎ

Về Việc: Truyền Thông Cho Hình Ảnh Tích Cực Của Các Tổ Chức Xã Hội Dân Sự Việt Nam

Kính Gửi:

Các tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam đã và đang đóng góp không nhỏ vào mọi mặt của đời sống xã hội, từ việc cung cấp dịch vụ cho các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, cho đến vai trò giám sát và phản biện xã hội nhằm góp phần xây dựng Việt Nam trở thành một xã hội công bằng, dân chủ và minh bạch.

Mặc dù đóng góp của các tổ chức xã hội dân sự (TCXHDS) được giới truyền thông đánh giá là tích cực, song “*phần lớn công chúng còn thiếu hiểu biết hoặc hiểu biết mơ hồ về sự tồn tại cũng như vai trò của các tổ chức này. Nhiều người còn không rõ về vai trò và chức năng của các tổ chức XHDS, vì sao các tổ chức này lại cần thiết đối với sự phát triển của đất nước*”¹. Ngoài sự “hiểu mơ hồ” của công chúng, các tổ chức vẫn đối diện với sự nghi ngại từ một số cơ quan nhà nước và truyền thông. Tiêu biểu là bài báo “***Xã hội dân sự – một thủ đoạn của diễn biến hòa bình***” của tác giả Dương Văn Cừ đăng trên phiên bản online của báo Nhân Dân ngày 31 tháng 8 năm 2012. Tác giả đã đưa ra những nhận định quy chụp và gây tổn hại to lớn cho hình ảnh và hoạt động của các tổ chức xã hội dân sự. Bên cạnh đó, các tổ chức xã hội dân sự vẫn còn xa lạ với các cấp chính quyền. Chỉ 35,5% lãnh đạo các tổ chức được hỏi nghĩ rằng quan chức địa phương biết đến hoạt động của họ và con số này giảm xuống 22,6% khi liên hệ đến các quan chức ở cấp trung ương. Thực tế là chính quyền các cấp không cởi mở khi tiếp xúc và làm việc với các tổ chức, và điều này tạo ra không ít khó khăn khi các tổ chức triển khai hoạt động tại nhiều địa bàn khác nhau trên cả nước.

Viện nghiên cứu Xã hội, Kinh tế và Môi trường (iSEE) mong muốn hợp tác với các tổ chức ***có chung định hướng xây dựng một xã hội dân sự được tin nhiệm bởi công chúng và nhà nước***. Để bắt đầu cho những nỗ lực xây dựng hình ảnh tích cực của các TCXHDS Việt Nam, Viện iSEE trân trọng kính mời các tổ chức chia sẻ tầm nhìn tham gia hội thảo “***Truyền Thông Cho Hình Ảnh Tích Cực Của Các Tổ Chức Xã Hội Dân Sự Việt Nam***”. Hội thảo được tổ chức nhằm hướng tới mục tiêu (i) xác định các yếu tố tác động đến hình ảnh tích cực của các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam, (ii) cơ sở để xây dựng chiến lược truyền thông của tổ chức để hiện thực hóa tầm nhìn của tổ chức và (iii) phát triển cơ chế hợp tác giữa các tổ chức XHDS và giới truyền thông đại chúng.

Viện iSEE xin mời lãnh đạo các tổ chức quan tâm tham gia hội thảo. Chương trình chi tiết của hội thảo được gửi kèm theo Thư ngỏ. Rất mong được gặp mặt và trao đổi nhiều hơn với quý tổ chức.

Kính thư



Ông Lê Quang Bình
Viện Trưởng

¹ Nghiên cứu về hình ảnh của các tổ chức xã hội dân sự trên báo chí do Viện iSEE thực hiện năm 2011